



กระทรวงศึกษาธิการ สทพ.สป.๒

เลขที่รับ 1539 วันที่ 31 มี.ค. 2557

เวลา 9.05 น.

( ) กง. ( ) อท. ( ) บค. ( ) นค.

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ( ) ตสม

กระทรวงศึกษาธิการ กทม. ๑๐๓๐๐

ที่ ศธ ๐๔๐๐๑/ว ๑๕๒

๗๐ มกราคม ๒๕๕๗

เรื่อง พวงกุญแจเลียนแบบของบุหรี่ประบาด พบโรงเรียนเดินเล่นนำมาแจกให้แก่เด็กนักเรียน

เรียน ผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษา และผู้อำนวยการสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษา  
มัธยมศึกษา ทุกเขตพื้นที่การศึกษา

สิ่งที่ส่งมาด้วย ข่าวกว่า “พวงกุญแจเลียนแบบของบุหรี่ประบาด พบโรงเรียนเดินเล่นนำมาแจกให้แก่เด็กนักเรียน”

ด้วยกรมควบคุมโรค สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ แจ้งว่า เริ่มพบเห็นการแจกของชำร่วย และของรางวัลที่เป็นสิ่งของเลียนแบบของบุหรี่ประบาดให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวันวิชาการประจำปี ๒๕๕๖ ซึ่งสิ่งของเลียนแบบตรา หรือสัญลักษณ์บุหรี่ประบาด จะทำให้เด็กคุ้นชิน ต่อตราสินค้า และมองว่าบุหรี่ประบาดเป็นสินค้าปกติ อันจะนำไปสู่การยอมรับการสูบบุหรี่ประบาดในอนาคตได้ จึงขอวิงวอน ผู้บริหารโรงเรียน กวดขันไม่ให้สิ่งเลียนแบบของบุหรี่ประบาดหรือของชำร่วยที่มีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อบุหรี่ประบาดในโรงเรียน ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ผู้จัดขึ้นเอง หรือกิจกรรมที่มีผู้อื่นมาแจกของชำร่วย นอกจากนี้โรงเรียน ยังสามารถชี้เบาะแสผู้ผลิตหรือนำเข้าสิ่งเลียนแบบของบุหรี่ประบาดเพื่อจำหน่าย แจกแจก ซึ่งกระทำความผิดกฎหมาย พระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา ๑๐ มีโทษปรับไม่เกิน ๒๐,๐๐๐ บาท โดยร้องเรียนไปที่ศูนย์รับ เรื่องราวร้องเรียนของ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เบอร์โทร ๐๒ ๕๕๐ ๙๒๓๗ หรือที่เว็บไซต์ [www.thaiantitobacco.com](http://www.thaiantitobacco.com)

สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน จึงขอให้แจ้งสถานศึกษาในสังกัดระมัดระวัง ในเรื่องเหล่านี้ด้วย และขอให้ช่วยกันทำให้โรงเรียนทุกโรงเรียนปลอดบุหรี่ประบาด

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการ

ขอแสดงความนับถือ

(นายเกษม สดงาม)

ผู้ช่วยเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน ปฏิบัติราชการแทน  
เลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน

สำนักผู้อำนวยการ

กลุ่มส่งเสริมและพัฒนากองทุนการศึกษา

โทร. ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๘๑

โทรสาร ๐ ๒๒๘๘ ๕๕๗๑



## พวงกุญแจเลียนแบบซองบุหรี่ระบอบาต พบโรงเรียนเลินเลือนำมาแจกให้แก่เด็กนักเรียน



นางสาวศุภิสรา ทิรากันฐิก ผู้ช่วยผู้อำนวยการ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพื่อการควบคุมยาสูบ (ศจย.) สนับสนุนโดย สำนักงานกองทุนสนับสนุนการส่งเสริมสุขภาพ (สสส.) แจ้งว่า เริ่มพบเห็นการแจกของชำร่วยและของรางวัลที่เป็นสิ่งของเลียนแบบซองบุหรี่ให้แก่เด็กนักเรียน ในโรงเรียนแห่งหนึ่งในเขตกรุงเทพมหานคร เนื่องในโอกาสวัน วิชาการประจำปี 2556 จากการสอบถามจากเด็กนักเรียนที่ได้รับของรางวัลนั้น เด็กตอบว่าชอบเพราะสวยดี และดีใจที่ได้ของ ในขณะที่ยังไม่ทราบว่าเป็นสิ่งเลียนแบบซองบุหรี่ เมื่อผู้ปกครองชี้แนะว่าเป็นลักษณะของซองบุหรี่ เด็กจึงรู้สึกตกใจ และส่งมอบให้ผู้ปกครองไป

ดร.ทพญ.ศิริวรรณ พิทยรังสฤษฏ์ ผู้อำนวยการ ศจย. กล่าวว่า สิ่งของเลียนแบบตรา หรือสัญลักษณ์บุหรี่ จะทำเด็กคุ้นชินต่อตราสินค้า และมองว่าบุหรี่เป็นสินค้าปกติ อันจะนำไปสู่การยอมรับการสูบบุหรี่ในอนาคตได้ ดังนั้นเนื่องในโอกาสวันเด็กที่จะถึงนี้ จึงขอวิงวอน ผู้บริหารโรงเรียน กวดขัน ไม่ให้สิ่งเลียนแบบซองบุหรี่หรือของชำร่วยที่มีตราสัญลักษณ์ยี่ห้อบุหรี่แพร่ระบาดในโรงเรียน ทั้งที่เป็นกิจกรรมที่ คุณครูเป็นผู้จัดขึ้นเอง หรือ กิจกรรมที่มีผู้อื่นมาแจกของชำร่วย นอกจากนี้ โรงเรียนยังสามารถชี้เบาะแสผู้ผลิตหรือผู้นำเข้าสิ่งเลียนแบบซองบุหรี่เพื่อจำหน่าย จ่ายแจก ซึ่งกระทำความผิดกฎหมายพระราชบัญญัติควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ มาตรา 10 มีโทษปรับไม่เกิน 20,000 บาท โดยร้องเรียนไปที่ศูนย์รับเรื่องร้องเรียน ของ สำนักควบคุมการบริโภคยาสูบ เบอร์โทร 02-5809237 หรือ ที่เว็บไซต์ [www.thaiantitobacco.com](http://www.thaiantitobacco.com)